

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่ ๗ /๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ไปปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๑๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



นายบรรจง กางการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำเนาถูกต้อง





(นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 (แบบท้ายคำสั่งส่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๗๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นางสงวนเสาวณีย์ คำใบ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๔๔๔	ส่วนอำนวยการ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป - ประจําฝ่ายสารสนเทศ - ประจําฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - ประจําศูนย์บริการประชาชน - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - ประจําฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝึกหน้าที่หนึ่ง ฝึกหน้าที่หนึ่ง ฝึกหน้าที่หนึ่ง
๒	นางสงวนเสาวณีย์ แทนผู้แทน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๒๐๗๐	- ประจําฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝึกหน้าที่หนึ่ง
๓	นางศิริศรีพรพรรณ เวชชรัตนารัตน์	พนักงานธุรการ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๒๒๐	- ประจําฝ่ายบริหารทั่วไป	
๔	นายธีรวิทย์ ธีรวิทย์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๒๖๑๓	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๕	นางจิวราพร ศิริสุวรรณวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๓๐๔	- ประจําฝ่ายการเงินและบัญชี	

(Handwritten signature)

บัญชีรายชื่อและรายชื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 (แบบทำรายการคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพรักยกกรไปไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) ที่  /๒๕๖๑ ลงวันที่  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๖	นางวณิดา ศรีสุทธิพันธ์	พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๒๒๑	- ประจำฝ่ายการเงินและบัญชี	
๗	นายภาณุพงศ์ เตชะชัยภูมิ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๑๖๔๑	- ประจำฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๘	นายณัฐชัย ศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๓๓	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ - ประจุนโยบายการประชาชน	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๙	นายพงษ์ศักดิ์ มงษ์ชัยพัฒน์	พนักงานธุรการ ส ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๔๔	- ประจำฝ่ายสารสนเทศ	
๑๐	นางช่อทิพย์ อานันท์รัตน์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๕๒๕	- ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน	อีกหน้าที่หนึ่ง
๑๑	นางช่อวงษา บุญศรี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๒๒๐๙	- ทำหน้าที่หัวหน้างานพิเศษ	



บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 (แนบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) ที่ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑๒	นางชญานันท์ ภาวารี	พนักงานธุรการ ส ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๓๔๔	- ปรจํางานพัสดุ จำนวน ๑๒ ราย	